

Số: /BC-UBND

Tuần Giáo, ngày tháng 10 năm 2021

BÁO CÁO

Kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri trước, trong và sau kỳ họp thứ 2, HĐND huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026

Thực hiện Kế hoạch số 45/KH-HĐND ngày 20/9/2021 của HĐND huyện Tuần Giáo về giám sát kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri trước, trong và sau kỳ họp thứ 2, HĐND huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026.

UBND huyện báo cáo kết quả cụ thể như sau:

A. TRƯỚC KỶ HỌP THỨ 2

I. LĨNH VỰC NÔNG, LÂM NGHIỆP

Việc thực hiện chi trả dịch vụ môi trường rừng cho nhân dân bản Nà Chua tại tiểu khu 591 (xã Mường Mùn).

Kết quả thực hiện:

UBND huyện đã tiếp tục chỉ đạo Hạt Kiểm lâm phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức kiểm tra rừng và cập nhật diễn biến tài nguyên rừng. Qua kiểm tra, làm rõ, diện tích rừng tại tiểu khu 591 được chia thành nhiều lô rừng. Tại diện tích đã được giao cho cộng đồng bản Nà Chua quản lý bảo vệ rừng, hiện đang được hưởng chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng.

Còn phần diện tích rừng như bản Nà Chua đang kiến nghị, qua kiểm tra, đây là diện tích rừng mới tăng thêm sau thời điểm giao đất, giao rừng theo Kế hoạch 388. Hiện chưa có quyết định giao cho cộng đồng bản Nà Chua nên chưa được hưởng tiền dịch vụ môi trường rừng. Hiện nay, các cơ quan có thẩm quyền đang triển khai kế hoạch rà soát, hoàn chỉnh việc giao đất, giao rừng và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp giai đoạn năm 2019-2023 trên địa bàn huyện Tuần Giáo. UBND huyện đề nghị bản Nà Chua phối hợp với cơ quan có thẩm quyền tổ chức đo đạc diện tích rừng trên để được giao đất, giao rừng hưởng tiền dịch vụ môi trường rừng, với điều kiện khu vực rừng trên phải đủ điều kiện tiêu chí thành rừng quy định tại điều 4, 5 nghị định 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của luật Lâm nghiệp.

II. LĨNH VỰC QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI, TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG

1. Giải quyết việc xâm canh đất tại xã Phình Sáng của các hộ dân xã Xá Nhè, huyện Tủa Chùa (xã Phình Sáng).

Trả lời:

Từ năm 2016 đến nay, UBND huyện Tuần Giáo đã ban hành nhiều Văn bản, Kế hoạch, Quyết định thành lập Tổ công tác cùng phối hợp với huyện Tủa Chùa, xã Xá Nhè nhiều lần đến thực địa để tuyên truyền, yêu cầu cam kết, yêu cầu chấm dứt tình

trạng xâm canh, xâm cư; Chỉ đạo UBND xã Phình Sáng đã thông báo bằng Văn bản, lập biên bản và quyết định xử phạt vi phạm hành chính theo quy định tại Nghị định 102/2014/NĐ-CP. Một số hộ dân đã ký cam kết. Nhưng tất cả các hộ dân cố tình không thực hiện, không chấm dứt việc xâm canh, xâm cư. Đây là nhiệm vụ khó khăn, phức tạp, kéo dài. Trong thời gian tới, UBND huyện tiếp tục giao phòng Nội vụ chủ trì, phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường, UBND xã Phình Sáng và các cơ quan, đơn vị liên quan tiếp tục tham mưu cho UBND huyện phối hợp với UBND huyện Tủa Chùa để tuyên truyền, yêu cầu chấm dứt tình trạng xâm canh, xâm cư nêu trên.

2. Việc giải quyết tranh chấp đất đai giữa bản Huổi Anh xã Tênh Phong và một số hộ dân xã Quài Tở.

Trả lời:

Nội dung này, UBND huyện đã chỉ đạo đại diện UBND xã Quài Tở, UBND xã Tênh Phong, các bản, các hộ gia đình có liên quan tiến hành làm việc giải quyết. Tại buổi làm việc ngày 07/10/2020, các hộ dân bản Huổi Anh, xã Tênh Phong đã thống nhất sẽ tự thỏa thuận hỗ trợ công khai phá cho các hộ dân của bản Biếng và Bản Bông, xã Quài Tở. Đến hết ngày 15/11/2020, nếu các hộ dân không tự thỏa thuận được thì phải có văn bản đề nghị chính quyền 2 xã tiếp tục giải quyết. Theo báo cáo UBND xã Quài Tở và UBND xã Tênh Phong không nhận được đơn đề nghị giải quyết nội dung trên của các hộ dân từ đó đến nay.

III. LĨNH VỰC ĐẦU TƯ, XÂY DỰNG, NÂNG CẤP, SỬA CHỮA

1. Kết quả việc nghiệm thu đường điện và đưa vào vận hành (bản Chua Lú xã Pú Nhung).

Kết quả thực hiện:

Ngày 25/9/2021, Công ty Điện lực Điện Biên đã đóng điện và đưa vào vận hành đường điện bản Chua Lú.

2. Việc hỗ trợ cột điện bê tông hạ thế cho khu dân cư Lá Pháy (bản Cọ, xã Quài Nưa).

Kết quả thực hiện:

UBND huyện đã chỉ đạo Phòng Kinh tế - Hạ tầng kiến nghị với Chi nhánh điện huyện Tuần Giáo xem xét rà soát, đưa nội dung hỗ trợ cột điện bê tông hạ thế vào hạng mục, dự án đề nghị Công ty Điện lực Điện Biên xem xét đầu tư trong thời gian tới.

3. Việc tu sửa, nâng cấp đường nước bản Mỹ Làng B; đầu tư kênh mương dẫn nước vào bản Mỹ Làng A; tu sửa lại trạm bơm cho bản Nậm Din (xã Phình sáng).

Trả lời:

UBND huyện đã tiếp tục chỉ đạo Ban QLDA các công trình cử cán bộ phối hợp với UBND xã Phình Sáng tổ chức kiểm tra, rà soát các kiến nghị:

- Về việc tu sửa, nâng cấp đường NSH Mỹ Làng A + B xã Phình Sáng: cần sửa chữa đầu mối, xây bể chứa, trạm lọc thiết bị, tuyến ống dài khoảng 5km, trụ vòi cấp nước. Cấp nước cho 120 hộ dân (Mỹ Làng A 84 hộ, Mỹ Làng B 36 hộ). Về việc đầu tư kênh mương dẫn nước vào bản Mỹ Làng A + Háng Khúa: cần xây dựng đầu mối B=6m, tuyến kênh dài 1,2km. Cấp nước tưới cho 6 ha lúa (bản Mỹ Làng A + Háng Khúa). Hai nội dung trên, UBND huyện sẽ xem xét đầu tư khi bố trí được nguồn kinh phí.

- Về việc tu sửa lại trạm bơm cho bản Nậm Din: công trình vừa được sửa chữa năm 2017, trạm bơm vận hành bình thường. Sau khi BQLDA bàn giao lại cho xã và bản quản lý, công trình không tiếp tục vận hành do không thu được tiền điện. Trước mắt, UBND huyện chưa bố trí được nguồn kinh phí để sửa chữa. UBND huyện yêu cầu UBND xã Phình sáng thành lập tổ dùng nước để quản lý vận hành công trình và có cam kết của người dân nhất trí thu phí để trả tiền điện và trả công cho tổ quản lý vận hành.

4. Việc đầu tư, sửa chữa hệ thống kênh mương trên địa bàn xã: Kênh mương bản Phiêng Pén, Chiềng Ban và Co En; Công trình thủy lợi Chiềng Ban (xã Mùn Chung).

Kết quả thực hiện:

Ngày 06/10/2021, UBND huyện đã chỉ đạo phòng Nông nghiệp & PTNT phối hợp với UBND xã Mùn Chung tiếp tục tiến hành kiểm tra hiện trạng các tuyến kênh, mương trên địa bàn xã Mùn Chung và tìm phương án khắc phục, cụ thể:

- Kênh Mương bản Phiêng Pén: Có 5 điểm bị nứt lún kênh người dân đã khắc phục tạm thời (tổng chiều dài khoảng 50m); UBND huyện yêu cầu UBND xã Mùn Chung hỗ trợ dọ đá, vật liệu khắc phục tạm thời từ nguồn thủy lợi phí năm 2021.

- Kênh mương Chiềng Ban và Co En:

+ Đoạn cuối kênh thuộc bãi tưới của bản Co En trước đây thường xuyên ngập vào mùa mưa chưa được đầu tư (chiều dài khoảng 200m), từ năm 2017 đến nay không xảy ra hiện tượng ngập.

+ Qua kiểm tra bãi tưới bản Co En và kênh cấp nước thuộc công trình thủy lợi Co Khiết hệ thống kênh đã xuống cấp.

- Thủy lợi Chiềng Ban: Công trình được sửa chữa, nâng cấp năm 2009, đầu mối và hệ thống kênh đã xuống cấp. Hiện tại nhân dân đang sử dụng nhưng hiệu quả lấy nước kém.

Trước mắt UBND xã Mùn chung sửa chữa nhỏ, nạo vét tuyến kênh đảm bảo tiết diện và độ dốc đáy kênh theo thiết kế bằng nguồn hỗ trợ thủy lợi phí hàng năm; Đối với sửa chữa nâng cao độ đầu mối, làm mới các đoạn kênh giao Ban quản lý dự án các công trình huyện khảo sát đề xuất phương án sửa chữa .

5. Việc xem xét đầu tư xây dựng cho nhân dân bản Chua Lú 01 bể chứa nước khoảng 50m³ đến 100m³ để chứa nước bơm từ giếng khoan (cạnh giếng khoan bản Chua Lú, nhân dân đã góp tiền để khoan). Đầu tư cho nhân dân đường điện 01 pha, chiều dài khoảng 300m và 01 máy bơm để bơm nước lên bể chứa, tiền điện nhân dân tự thanh toán hàng tháng theo quy định (bản Chua Lú, xã Pú Nhung).

Kết quả thực hiện:

UBND huyện đã chỉ đạo Ban quản lý dự án các công trình huyện tiến hành kiểm tra, để đáp ứng được nhu cầu cấp nước cho bản Chua Lú cần đầu tư máy bơm + dây điện và cột + nhà chứa máy bơm + 01 bể chứa + ống dẫn. Cấp nước cho khoảng 120 hộ 500 nhân khẩu. UBND huyện giao Ban quản lý dự án các công trình huyện tổng hợp, đề xuất đầu tư khi huyện bố trí được nguồn kinh phí.

6. Việc xem xét, đầu tư nâng cấp đường bê tông nông thôn đoạn từ Quốc lộ 6 vào bản Củ đã xuống cấp nghiêm trọng (xã Quài Nưa).

Kết quả thực hiện:

UBND huyện đã chỉ đạo Ban quản lý dự án các công trình huyện tiến hành kiểm tra, đánh giá hiện trạng đường bê tông nông thôn đoạn từ QL 6 vào bản Củ. Hiện trạng 300m đầu tuyến là khu dân cư có Bm=2,5m đã được đầu tư đường BTXM nhưng đã hư hỏng lớp mặt, mặt đường hẹp. UBND huyện giao Ban quản lý Dự án các công trình huyện tổng hợp, đề xuất đầu tư gộp vào dự án: Nâng cấp sửa chữa đường bản Củ xã Quài Nưa khi huyện bố trí được nguồn kinh phí.

7. Việc quan tâm đầu tư đường nội bản Nậm Din do vào mùa mưa, đất cát tràn xuống đường chính gây khó khăn cho việc đi lại (bản Nậm Din, xã Phình Sáng).

8. Đầu tư ngầm tràn (hoặc cầu) đoạn đường từ trụ sở xã Phình Sáng vào bản do vào mùa mưa, nước suối cạn dâng cao gây nguy hiểm cho trẻ em và khó khăn cho việc đi lại (bản Háng Khúa, xã Phình Sáng).

Đối với 02 kiến nghị trên, kết quả thực hiện như sau:

UBND huyện đã chỉ đạo Ban quản lý dự án các công trình huyện tổ chức kiểm tra, khảo sát. Đối với 02 kiến nghị nêu trên, UBND huyện dự kiến đầu tư gộp thành dự án: Đường nội bản Nậm Din + bản Háng Khúa, xã Phình Sáng. UBND huyện giao Ban quản lý dự án các công trình huyện tổng hợp, đề xuất đầu tư khi huyện bố trí được nguồn kinh phí.

9. Việc đầu tư nâng cấp đường bê tông từ xã Pú Xi vào các bản (xã Pú Xi).

Kết quả thực hiện

UBND huyện đã rà soát và đưa vào Kế hoạch đầu tư trung hạn giai đoạn 2021-2025 gồm: Đường từ bản Hua Mức III đi bản Thẩm Mú (NQ88); Đường Trung tâm xã Mường Mùn - Trung tâm xã Pú Xi.

Năm 2020 và 2021 đã và đang đầu tư đường từ bản Hua Mức 3 - TT xã (giai đoạn 1 đã đầu tư năm 2020, giai đoạn 2 đang đầu tư). Tuy nhiên tuyến đường này khi GPMB rất khó khăn, hiện tại nhân dân đang rào đường không cho thi công 1/2 đoạn đường thuộc giai đoạn 2. UBND huyện yêu cầu UBND xã chỉ đạo các bản phối hợp

với các đoàn thể xã tăng cường công tác tuyên truyền, vận động chủ đất có cam kết GPMB đối với các tuyến đường đề nghị đầu tư.

10. Việc tiếp tục thi công công trình “Cầu bê tông bản Hiệu, xã Chiềng Sinh” để kịp tiến độ (xã Chiềng Sinh).

Kết quả thực hiện

Hiện tại, Công ty Điện lực Điện Biên đang thực hiện nâng cao trình độ đường dây điện 110Kv. UBND huyện đã chỉ đạo Ban quản lý dự án các công trình huyện ngay sau khi thực hiện xong việc nâng cao đường dây điện, khẩn trương tiếp tục thi công khối lượng còn lại của Cầu bản Hiệu.

11. Việc đẩy nhanh tiến độ thi công tuyến đường từ bản Co Đũa lên trung tâm xã Mường Khong; Quan tâm đầu tư đường nước từ đập đầu mối đến trụ sở mới và nhà văn hóa xã có chiều dài khoảng 3km (xã Mường Khong).

Kết quả thực hiện

Cả 2 gói thầu xây lắp đã thi công vượt kế hoạch vốn được giao. UBND huyện đã chỉ đạo BQLDA tiếp tục đôn đốc nhà thầu đẩy nhanh tiến độ đảm bảo cho nhân dân đi lại thuận tiện.

12. Việc quan tâm đầu tư xây kè bảo vệ ruộng của hai bản Co Đũa, bản Khong Tở khoảng 10ha (xã Mường Khong).

Kết quả thực hiện:

UBND huyện đã chỉ đạo Ban quản lý các dự án các công trình huyện tổ chức kiểm tra, khảo sát nội dung cử tri kiến nghị. UBND huyện giao Ban quản lý Dự án các công trình huyện tổng hợp, đề xuất đầu tư khi huyện bố trí được nguồn kinh phí.

B. SAU KỲ HỌP THỨ 2

I. LĨNH VỰC NÔNG, LÂM NGHIỆP

1. Việc xác minh và trả lời nhân dân về những quyền lợi, trách nhiệm và quy trình khai thác gỗ thông do người dân bản Hua Sa A trồng những năm trước đây để mọi người yên tâm sản xuất; đồng thời chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tuyên truyền, hướng dẫn để người dân biết thêm về quyền lợi, trách nhiệm và quy trình khi chuyển diện tích đất nương sang trồng rừng (xã Tủa Tình).

Kết quả thực hiện:

Hồ sơ vụ án hiện đã chuyển sang cơ quan Công an để điều tra. Sau khi có kết luận điều tra, UBND huyện giao Hạt Kiểm lâm có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan, đơn vị, UBND xã Tủa Tình hướng tuyên truyền, hướng dẫn, quy trình, trách nhiệm, quyền lợi của người dân đối với diện tích rừng thông trồng theo dự án.

Về quy trình chuyển diện tích đất nương sang rừng trồng, UBND huyện giao Hạt kiểm lâm hướng dẫn cụ thể bằng văn bản và sẽ tuyên truyền đến người dân.

2. Việc hỗ trợ kiểm soát dịch bệnh và tiêu thụ nông sản, trong tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, các thương lái từ nơi khác đến thu mua nông sản nhiều (xã Tỏa Tình).

Trả lời:

UBND huyện đã chỉ đạo phòng Nông nghiệp & PTNT phối hợp với UBND xã Tỏa Tình rà soát, thống kê sản lượng nông sản của xã Tỏa Tình thu hoạch: Ngô Xuân khoảng 1.620 tấn; táo mèo khoảng 900 tấn, Lúa mùa 350 tấn, Lúa nương khoảng 225 tấn. Đối với lúa, gạo chủ yếu làm lương thực tại chỗ còn các nông sản khác như ngô, táo mèo bán cho các thương lái trong và ngoài huyện. Tại thời điểm dịch bệnh COVID-19 có diễn biến phức tạp các chốt kiểm dịch Covid-19 không đặt tại xã Tỏa Tình nên chính quyền xã, người dân thấy khó khăn kiểm soát tình hình dịch bệnh.

Các chốt đã được chuyển đặt tại địa phận xã Tỏa Tình khu vực giáp ranh với tỉnh Sơn La đã trực tiếp hỗ trợ công tác kiểm soát dịch bệnh trên địa bàn. Hiện nay thực hiện quy định tạm thời Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 theo Nghị quyết 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính Phủ; Quyết định số 4800/QĐ-BYT ngày 12/10/2021 của Bộ Y tế; Văn bản số: 3498/UBND-KGVX ngày 20/10/2021 của UBND tỉnh.

Về tiêu thụ nông sản, UBND huyện đã chỉ đạo Phòng Nông nghiệp & PTNT phối hợp với xã đã có các biện pháp chỉ đạo để đảm bảo việc lưu thông nông sản và phòng tránh Covid – 19 tại địa bàn. Thời điểm hiện tại nhân dân thu hoạch nông sản vẫn tiêu thụ bình thường, các thương lái và giá cả tăng hơn năm trước (giá ngô bắp dao khoảng 4.500 đồng/kg, cao hơn nhiều giá ngô các năm trước đây việc mua bán của nhân dân với thương lái địa phương diễn ra bình thường; giá cà phê dao động từ 8.000 đồng đến 10.000 đồng/kg); ngoại trừ Táo mèo do ảnh hưởng của việc vận chuyển hàng hóa về xuôi nên không tiếp cận được các đơn vị thu mua.

3. Việc cấp dọ thép để kê bảo vệ ruộng của bản (bản Co Đứa, xã Mường Khong).

Kết quả thực hiện:

Ngày 14/9/2021, UBND huyện đã chỉ đạo phòng Nông nghiệp và PTNT phối hợp cùng UBND xã Mường Khong, đại diện người dân bản Co Đứa tiến hành kiểm tra hiện trạng tại điểm sạt lở khu ruộng bản Co Đứa, xã Mường Khong như sau:

- Hiện trạng khu ruộng bản Co Đứa xã Mường Khong: Khu ruộng bản Co Đứa, xã Mường Khong có diện tích khoảng 10ha lúa 02 vụ nằm phía bờ Tả suối Nà Ten, do địa hình tại khu vực độ cao mặt ruộng so với đáy suối nhỏ (khoảng 1,2m) nên tình trạng ngập úng, bồi lấp hàng năm thường diễn ra khi có lũ về, đặc biệt trận lũ ngày 26/9/2020 nước lũ phá vỡ bờ suối trực tiếp đổ vào khu ruộng làm bồi lấp và ngập úng mất trắng 3,0 ha lúa Mùa chuẩn bị thu hoạch, hiện tại người dân đã tự thuê máy xúc đắp bờ chắn nước và làm các cộm bằng gỗ, tre chống xói nhưng vẫn không đảm bảo chống lũ cho đoạn bờ suối đó.

- Theo đề nghị của cử tri đề nghị cấp rọ thép để kê bảo vệ ruộng là không thực hiện được theo đánh giá thực tế sau:

+ Chiều dài đoạn có nguy cơ sạt lở ảnh hưởng đến khu ruộng có chiều dài 120 m, lượng rọ cần để lấp đất gia cố là 160 rọ thép loại 2m³, tại khu vực không có đá hộc hoặc đá sỏi để người dân tự gom đá để xếp rọ được;

+ Lưu lượng dòng chảy của suối Nà Ten rất lớn, vị trí cần gia cố kè có nguy cơ xói lở cao khi có lũ về.

- Phương án khắc phục:

Sau khi kiểm tra hiện trạng và đưa ra các phương án thực hiện để khắc phục tình trạng xói lở bảo vệ khu ruộng các bên đều nhất trí với các phương án sau:

+ *Phương án khắc phục tạm thời*

Bản huy động người dân góp tre và ngày công lao động đan các rọ tre tròn có đường kính từ 1,2÷1,5m, cao 1,5m, xếp đứng nối tiếp dọc theo đoạn sạt; sử dụng quỹ bản để thuê máy xúc đào móng, xúc cuội sỏi vào rọ và đắp bù hoàn chỉnh đoạn kè.

+ *Phương án khắc phục lâu dài bền vững*

Để đảm bảo an toàn cho khu ruộng và mở rộng phạm vi bảo vệ an toàn việc đầu tư kiên cố là rất cần thiết để đảm bảo đời sống và sản xuất cho người dân. UBND huyện giao Ban quản lý dự án các công trình huyện tổng hợp, đề xuất đầu tư khi huyện bố trí được nguồn kinh phí.

4. Việc đầu tư, sửa chữa nâng cấp 02 tuyến mương phục vụ sản xuất và đi lại canh tác của người dân: Tuyến từ nhà ông Phong Yến đến lâm trường và tuyến từ nhà Ông Kỳ đến bờ suối Nậm Hon (thị trấn Tuần Giáo).

Kết quả thực hiện:

Ngày 29/9/2021, UBND huyện đã chỉ đạo Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện đã ban hành Văn bản số 75/CV-KTHT gửi Công ty quản lý đường bộ 226 về việc giải quyết nội dung kiến nghị cử tri nêu trên.

II. LĨNH VỰC QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI, TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG

1. Phương án giải quyết đền bù 13,1m² đất của ông Lò Văn Lanh, ngã ba trung tâm xã Nà Sáy.

Kết quả thực hiện:

UBND huyện đã giao cho Ban quản lý dự án các công trình huyện phối hợp với UBND xã Nà Sáy xem xét việc thu hồi, bồi thường theo quy định. Hiện các cơ quan, đơn vị đang triển khai trình tự thủ tục theo quy định hiện hành.

UBND huyện yêu cầu UBND xã Nà Sáy tăng cường quản lý đất đai trên địa bàn nhất là khu vực ngã ba của xã, tổ chức giải tỏa những hộ gia đình lấn chiếm đất đường giao thông trước đây và đất dôi dư khi mở đường trung tâm cụm xã Nà Sáy.

2. Việc đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ dân góp đất trồng cây cao su (xã Nà Sáy).

Kết quả thực hiện:

Sau khi rà soát, trên địa bàn xã Nà Sáy còn có 11 trường hợp hộ dân góp đất trồng cây cao su nhưng chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. UBND huyện đã chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường tiếp tục phối hợp với Trung tâm quản lý đất đai, Công ty cổ phần Cao su Điện Biên và UBND xã Nà Sáy thực hiện việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ dân góp đất trồng cây cao su (xã Nà Sáy). Hiện nay, phòng Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp với Trung tâm quản lý đất đai, UBND xã Nà Sáy thực hiện lập hồ sơ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 03 trường hợp; còn 08 trường hợp còn lại, UBND huyện giao Phòng Tài nguyên và Môi trường tiếp tục phối hợp với Trung tâm quản lý đất đai, UBND xã Nà Sáy kiểm tra, xác minh, đo đạc lại thửa đất tháo gỡ những vướng mắc và hướng dẫn cho người dân lập hồ sơ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định.

3. Giải pháp xử lý những vướng mắc liên quan đến khu đất xen kẹt của các hộ dân bản Đông tại khối Tân Giang, thị trấn Tuần Giáo và bố trí khu vực đổ rác cho bản vì hiện nay bản chưa có chỗ đổ rác (thị trấn Tuần Giáo).

Kết quả thực hiện:

- Về việc xử lý những vướng mắc liên quan đến khu đất xen kẹt của các hộ dân bản Đông tại khối Tân Giang, UBND huyện đã trả lời tại báo cáo số 686/BC-UBND ngày 07/9/2021 của UBND huyện.

- Về việc bố trí vị trí đổ rác cho bản Đông, Việc này nhân dân trong bản Đông tự bàn và thống nhất vị trí tập kết rác.

III. LĨNH VỰC ĐẦU TƯ, XÂY DỰNG, NÂNG CẤP, SỬA CHỮA

1. Việc đề nghị cấm biển chỉ dẫn đường đi tại điểm giao giữa Quốc lộ 6 và đường rẽ vào xã Rạng Đông (xã Rạng Đông).

Kết quả thực hiện:

Ngày 29/9/2021, UBND huyện đã chỉ đạo Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện đã ban hành Văn bản số 75/CV-KTHT gửi Công ty quản lý đường bộ 226. Đề nghị cấm biển chỉ dẫn đường đi tại điểm giao giữa Quốc lộ 6 và đường rẽ vào xã Rạng Đông đáp ứng nguyện vọng của cử tri.

2. Việc sửa chữa, cấp nước cho các trường học (3 trường) do đường nước đã được đầu tư từ năm 2010 đến nay đã xuống cấp, học sinh không đủ nước sinh hoạt (xã Ta Ma).

Kết quả thực hiện:

Ngày 28/9/2021, UBND huyện đã chỉ đạo phòng Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Ban quản lý Dự án các công trình huyện tiến hành khảo sát hiện trạng và tình hình thực tế về hệ thống cung cấp nước cho 03 đơn vị nhà trường, theo đó dự án dẫn nước từ nguồn về các nhà trường đã được UBND huyện đầu tư xây dựng từ năm 2010 gồm điểm đầu mối, bể lọc đầu nguồn và khoảng 2,5 km đường ống dẫn nước, đến nay vẫn

đang sử dụng nhưng xuống cấp, đường ống dẫn nước bị hư hỏng nhiều, các đơn vị trường đã có các biện pháp khắc phục tạm thời để duy trì nguồn nước dẫn về nhà trường. Tuy nhiên hằng năm bắt đầu đến mùa khô tình trạng thiếu nước thường xuyên diễn ra không đủ nước sinh hoạt cho các thầy cô và các em học sinh đặc biệt thiếu trầm trọng đối với trường PTDTBT THCS, lý do điểm đầu mối, bể lọc trên đầu nguồn đã xuống cấp làm giảm khả năng giữ nước trên nguồn và toàn bộ khoảng 2,5 km đường ống dẫn nước đã xuống cấp gây ra rò rỉ nước trong quá trình dẫn nước từ nguồn về.

Vào mùa khô các năm gần đây trường PTDTBT THCS đã phải sử dụng kinh phí xã hội hóa và sự đóng góp của các thầy cô giáo để mua nước của người dân nhằm đảm bảo duy trì các hoạt động bán trú của đơn vị nhà trường.

Để khắc phục tạm thời, phòng GD&ĐT đã làm việc với Chương trình phát triển vùng huyện Tuần Giáo hỗ trợ kinh phí duy tu, sửa chữa nhỏ đường nước hiện có bằng nguồn kinh phí của Chương trình vào quý 1 năm 2022. Về lâu dài, cần phải đầu tư cải tạo, nâng cấp, sửa chữa điểm đầu mối, bể lọc đầu nguồn. UBND huyện giao Ban quản lý dự án các công trình huyện tổng hợp, đề xuất vào danh mục đầu tư khi huyện bố trí được nguồn kinh phí.

3. Đầu tư ngầm tràn, rãnh thoát nước dài (khoảng 800m) từ điểm trường mầm non Hoa Ban sang nền nhà văn hóa bản (bản Hời Nọ, xã Quài Tở).

Kết quả thực hiện:

UBND huyện đã chỉ đạo Ban quản lý dự án các công trình huyện kiểm tra. Ngày 12/9/2021, Ban quản lý dự án các công trình huyện đã ban hành Văn bản số 173/QLDACCT-KHKT về việc báo cáo kết quả kiểm tra, giải quyết. UBND huyện giao Ban quản lý dự án các công trình huyện tổng hợp, đề xuất đầu tư khi huyện bố trí được nguồn kinh phí.

4. Việc đầu tư xây dựng đoạn đường vào khu dân cư cuối bản Đông khoảng trên 1,5 km (có trên 20 hộ dân đang sinh sống), hiện nay đường dân sinh tự mở nhỏ, hẹp, rất khó khăn cho việc đi lại của nhân dân (thị trấn Tuần Giáo).

Kết quả thực hiện:

UBND huyện giao Ban quản lý dự án các công trình huyện tổng hợp, đề xuất đầu tư khi huyện bố trí được nguồn kinh phí.

5. Việc xây dựng cống mới tại đoạn đường đi qua đầu khe suối Tát Ma (đoạn đường từ UBND xã Pú Xi đi Hát Lầu) hiện tại cống cũ bị tắc, xói mòn, mùa mưa không đi lại được và sửa cống tại đoạn cua từ bản Hát Khoang lên bản Hua Mức 1 vì mùa mưa thường xuyên bị tắc, sạt lở, do 2 cống trên 2 đoạn cua lên dốc liên tiếp, đặt lệch nhau nên giảm hiệu suất thoát lũ, gây ùn ứ (xã Pú Xi).

Kết quả thực hiện:

UBND huyện đã chỉ đạo UBND xã Pú Xi tổ chức tuyên truyền và vận động nhân

dân bản Hát Láu nạo vét, khơi thông khu cống bị tắc, sạt; tổ chức khắc phục bằng cách làm đường tạm qua khu cống. Tuy nhiên, qua báo cáo kiểm tra của Ban QLDA các công trình huyện, đây là vị trí cống đã được xây dựng có đất đá trôi xuống làm tắc, mất khả năng thoát nước, nền đường bị xói lở.

Để khắc phục tình trạng trên, Ban quản lý dự án các công trình huyện đã lập danh mục đề xuất đưa vào danh mục khắc phục hậu quả thiên tai các công trình giao thông của huyện - Đầu tư cuối năm 2021 gộp hạng mục này vào dự án (khắc phục hậu quả thiên tai tuyến đường Tênh phong- Há Dừa - Xá Tụ + Pú xi - Hát Láu). UBND huyện sẽ đầu tư khi bố trí được nguồn kinh phí.

Trên đây là Báo cáo kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri trước, trong và sau kỳ họp thứ 2, HĐND huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026 của UBND huyện Tuần Giáo./.

Nơi nhận:

- TT Huyện ủy;
- TT HĐND huyện;
- Lãnh đạo UBND huyện;
- Ủy ban MTTQ và các đoàn thể huyện;
- Đại biểu HĐND huyện;
- Các cơ quan, đơn vị liên quan;
- UBND các xã, thị trấn;
- Lưu VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Vũ Văn Đức